

## ธนาคารกลางบังกลาเทศประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Crawling Peg

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ธนาคารกลางบังกลาเทศได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้น จาก 110 ตากาต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 117 ตากา ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการปรับขึ้น 7 ตากา หลังจากที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 110 ตากามายาวนาน การปรับอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับอุปทานเงินดอลลาร์ที่ลดลง เมื่อเทียบกับอุปสงค์ในตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บังกลาเทศได้รับเงินกู้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) การปรับขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ตอกย้ำความพยายามของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของตลาดสกุลเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMF

ธนาคารกลางบังกลาเทศ ได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันพุธ ว่ากันว่าจากนี้ไป เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกซื้อและขายโดยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Crawling Peg หรือให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับไปที่ละนิด แทนที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแบบเสรี เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนก่อนการประกาศปรับเปลี่ยน ราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 110 ตากา

จากการที่ธนาคารกลางบังกลาเทศปรับเปลี่ยนราคาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการจาก 110 ตากา เป็น 117 ตากา นักธุรกิจต่างมองว่า ผลจากการตัดสินใจครั้งใหม่นี้ ราคาสินค้าต่างๆ จะเพิ่มขึ้น และประชาชนทั่วไปจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากบังกลาเทศเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ดังนั้น ต้นทุนการนำเข้าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อการนำเข้า และราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและเป็นภาระต่อประชาชนทั่วไป

IMF ได้แนะนำอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นสำหรับบังกลาเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย IMF ต้องการให้ธนาคารกลางบังกลาเทศปรับเปลี่ยนไปใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด และกำหนดให้ธนาคารต่างๆ สามารถซื้อและขายดอลลาร์สหรัฐฯ ในธุรกรรมระหว่างธนาคารและลูกค้าได้

ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Crawling Peg ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีความผันผวนภายในช่วงที่กำหนด หรือจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงแคบๆ ตามปัจจัยหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจต่างๆ ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีความเสถียรมากขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างรวดเร็วเกินไป

สคต. ณ กรุงธากา

พฤษภาคม 2567

ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/ประกาศธนาคารกลางบังกลาเทศ FE Circular No. ๐๙ Date: May ๐๘, ๒๐๒๔

 นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th

www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนพหลโยธิน ต.บางกระสอ อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11000

Thai Trade Center, Dhaka

Bangladesh

E-mail:thaitcdhaka@gmail.com

Red Crescent Concord

3<sup>rd</sup> FL., Mohakhali

T: +880222290056-7